

โครงการประชุมเชิงวิชาการด้านธุรกิจเกษตร
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและส่งเสริมเผยแพร่การเกษตร
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ กระทรวงพาณิชย์

ชื่อโครงการ “โอกาสของของธุรกิจเกษตรภาคเหนือ ยุค ๒๐๑๕ (?)”

หลักการและเหตุผล

มูลค่าการส่งออกและนำเข้าของภูมิภาคเอเชียที่คิดเป็นสัดส่วนกว่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่ารวมทั้งโลก เป็นหนึ่งในตัวชี้วัดภาวะการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียที่มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนนับได้ว่าเป็นศูนย์กลางขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจของตลาดโลกในปัจจุบัน โดยมีประเทศจีนและอินเดียเป็นเพียงจักรที่สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของภูมิภาคไปสู่ตลาดโลก ซึ่งภาคส่วนเศรษฐกิจต่างจับตามองและให้ความสำคัญ โดยเฉพาะสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาฟตา (ASEAN Free Trade Area : AFTA)

เพื่อรองรับการเติบโตและการแข่งขันทางเศรษฐกิจของโลกอาเซียน ได้กำหนดทิศทางการดำเนินงานเพื่อมุ่งไปสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) ที่สมบูรณ์ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ด้วยการเร่งรัดให้มีการรวมกลุ่มเพื่อเปิดเสรีสินค้าใน ๑๑ สาขา (priority sectors) ได้แก่ การท่องเที่ยว การบิน ยานยนต์ ผลิตภัณฑ์ไม้ ผลิตภัณฑ์ยาง สิ่งทอ อิเล็กทรอนิกส์ ประมง เทคโนโลยีสารสนเทศ สุขภาพ และสินค้าเกษตร โดยจุดมุ่งหมายหลักคือการก้าวไปสู่การเป็นตลาดและฐานการผลิตร่วมกัน (Single Market and Production Base) อันจะทำให้เกิดการเคลื่อนย้ายปัจจัยการผลิตอย่างเสรีใน ๕ สาขาประกอบด้วย สินค้า การบริการ การลงทุน แรงงานฝีมือ และเงินทุน ซึ่งจะก่อให้เกิดผลกระทบอย่างกว้างขวางทั้งในแง่เศรษฐกิจโดยภาพรวมและต่อผู้ประกอบการรายย่อยต่าง ๆ คือ การได้ประโยชน์และเสียประโยชน์ แตกต่างกันไปตามศักยภาพของผู้ประกอบการแต่ละรายในแต่ละประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่จะมีพื้นฐานทางด้านเกษตรกรรมเป็นสำคัญ

นับตั้งแต่เริ่มมีการเปิดเสรีทางการค้าขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๓๕ ทำให้มีการทยอยลดอัตราภาษีศุลกากรระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างต่อเนื่อง และในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ประเทศอาเซียนเดิม ๖ ประเทศ ได้แก่ ไทย มาเลเซีย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย และบรูไน จะต้องลดภาษีศุลกากรระหว่างกันให้เหลือร้อยละ ๐ ในรายการ Inclusive List ขณะที่ประเทศสมาชิกใหม่อีก ๔ ประเทศ คือ กัมพูชา ลาว พม่า และเวียดนาม ต้องทยอยลดอัตราภาษีศุลกากรจนเหลือร้อยละ ๐ ภายในปี ๒๕๕๘ ต่อไป การจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) จึงถือเป็นเป้าหมายที่ท้าทายสำหรับประเทศไทยในอีก ๔ ปี ข้างหน้า ซึ่งทั้งภาครัฐและเอกชนอันหมายรวมถึงผู้ประกอบการต่าง ๆ จำเป็นต้องเร่งดำเนินการและเตรียมพร้อมในด้านต่าง ๆ เพื่อรับมือกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงของการแข่งขันที่รุนแรงขึ้น อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากข้อจำกัดในทางปฏิบัติภายใต้กรอบเดิมอย่าง AFTA เช่น ปัญหาเกี่ยวกับ

กฎหมายว่าด้วยแหล่งกำเนิดสินค้า มาตรการทางการค้าที่มีใช้ภายใต้ (NTMs) ปัญหาการปกป้องผู้ผลิตในประเทศของตน รวมทั้งการที่ผู้ประกอบการของไทยยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อตกลง AFTA ซึ่งกลายเป็นอุปสรรคสำคัญในการเคลื่อนเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ที่กำลังจะเกิดขึ้นในไม่ช้าอย่างเป็นทางการ

การเตรียมความพร้อมสู่การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจครั้งใหม่อย่างประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จึงนับว่ามีความสำคัญอย่างมากต่อประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์โดยกรมเจรจาการค้า และสภาหอการค้า โดย AEC Prompt จึงรณรงค์ให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการแต่ละประเทศ และด้วยเหตุผลความสำคัญดังกล่าว หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาธุรกิจเกษตร (ภาคพิเศษ) คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จึงได้จัดให้มีการประชุมเสวนาเชิงวิชาการขึ้น ภายใต้หัวข้อ “โอกาสทองของธุรกิจเกษตรภาคเหนือ ยุค ๒๐๑๕ (?)” เพื่อเป็นการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ข้อมูลข่าวสารที่จำเป็น ชัดเจน จับต้องได้แก่องค์กรธุรกิจเกษตรและด้าน อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้สามารถเตรียมรับมือ และใช้โอกาสจากการเปิดเสรีการค้าและการลงทุนภายใต้กรอบ ดังกล่าวได้อย่างมรรคผลต่อไป

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับ AEC และชี้โอกาส อุปสรรค ซึ่งภาคธุรกิจและภาคที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและสังคมได้รับทราบ เพื่อเข้าใจและพร้อมรับกฎเกณฑ์ทางการค้าใหม่ๆ และปรับตัวได้อย่างสอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ์ใหม่

๒. เพื่อให้ข้อเสนอแนะอย่างเป็นทางการแก่ผู้ประกอบการในภาคธุรกิจเกษตร ภาคธุรกิจต่างๆ และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าและการลงทุน

๓. เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายให้บริการวิชาการแก่สังคมและสร้างความเข้มแข็งแรงทางเศรษฐกิจในภาคเหนือ

ผู้รับผิดชอบโครงการ นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาธุรกิจเกษตร (ภาคพิเศษ)

และ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและส่งเสริมเผยแพร่การเกษตร

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะผู้จัด : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (โดยคณะเกษตรศาสตร์) ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์
จังหวัดเชียงใหม่ กระทรวงพาณิชย์

ที่ปรึกษาโครงการ

คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	
รองศาสตราจารย์ ดร. พัฒนา	เจียรวิริยะพันธ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เยาวเรศ	เชาวนพูนผล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศรัณย์	อารยะรังสฤษฏ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กมล	งามสมสุข
อาจารย์ ดร. พรสิริ	สีบพงษ์สังข์
คุณ ธีรวิทย์	เตียรฆโรจน์ (นักวิชาการพาณิชย์)

คณะกรรมการอำนวยการ

คุณปานจิตต์	พิศวง (พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่)
ศาสตราจารย์ ดร. อารี	วิบูลย์พงศ์
อาจารย์ อองอาจ	เลี้ยงพันธุ์สกุล
อาจารย์ จักรีพร	สารนอก

คณะทำงาน

นายดิเรก	เพ็ญศิริพันธ์	ประธาน
นายเอกราช	เครือพงษ์	รองประธาน
นายเนติวัฒน์	วีรนนท์	เลขานุการ
นางสาวยุวดี	สุโพธิ์ใหม่	ประธานฝ่ายเอกสาร
นางสาวสุวิดา	พงศ์ชัย	ประธานฝ่ายประสานงาน
นางสาวภาวิณี	คำมวง	ประธานฝ่ายการเงิน
นางสาวดวงเดือน	กุสาวดี	ประธานฝ่ายจัดหารายได้
นางสาวกนกวรรณ	สุดาแก้ว	ประธานฝ่ายสถานที่
นางสาวอัจฉรา	อันสมศรี	ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์
และนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาธุรกิจเกษตร (ภาคพิเศษ)		

ระยะเวลาดำเนินงาน

วันจันทร์ ที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

สถานที่จัดโครงการ

ณ ห้องทิพย์พิมาน โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๑. ผู้เข้าร่วมการประชุมสามารถนำข้อมูลที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจของตนเองได้
๒. ผู้ร่วมประชุมให้ทราบเกี่ยวกับโอกาส อุปสรรค และทิศทางของผู้ประกอบการในภาคเกษตร ภาคการผลิตและบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการทำธุรกิจภายใต้ข้อตกลง AEC
๓. ผู้ผลิต ผู้ลงทุน และผู้ส่งออก ได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และวิธีการปรับตัวให้สอดคล้องและเหมาะสมของธุรกิจไทยกับการจัดตั้ง AEC เพื่อการผลิตในประเทศและการแสวงหาโอกาสธุรกิจในประเทศสมาชิกอื่นๆ

กำหนดการประชุม

“โอกาสของของธุรกิจเกษตรภาคเหนือยุค ๒๐๑๕ (?)”

วันจันทร์ ที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

ณ ห้องทิพย์พิมาน โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว

เวลา

กิจกรรม

๑๒:๐๐ – ๑๓:๐๐ น.

ลงทะเบียน

๑๓:๐๐ – ๑๓:๑๕ น.

พิธีเปิดการประชุม

กล่าวรายงานโดย คณบดีคณะเกษตรศาสตร์

รองศาสตราจารย์ธีระ วิสิทธิ์พานิช

กล่าวเปิด โดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกลิทธิ

๑๓:๑๕ – ๑๓:๓๐ น.

เปิดภาพรวม AEC กับพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่

๑๓:๓๐ – ๑๔:๓๐ น.

AEC :โอกาสของของธุรกิจเกษตรของไทย

โดย คุณชูศักดิ์ ชื่นประโยชน์ รองประธานคณะกรรมการธุรกิจเกษตร

และอาหาร สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

๑๔:๓๐ – ๑๔:๔๕ น.

รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่มระหว่างการบรรยาย

๑๔:๔๕ – ๑๖:๔๕ น.

เสวนา : ขีดความสามารถของธุรกิจเกษตรภาคเหนือ ในยุค

ค่าแรงปรับตัวสูงขึ้น...ลงทุนในภาคเหนือหรือที่ไหน ?

โดย ผู้เชี่ยวชาญในด้านธุรกิจเกษตร สินค้าเกษตร ผลผลิต พืชชนิด

ต่างๆ

- ข้าว โดย คุณตะวัน ท่างสูงเนิน ศูนย์ศึกษาพัฒนา

เกษตรอินทรีย์ เรนโบว์ฟาร์ม

- ลำไย โดย ว่าที่ ร.ท.บัญชาการ พลชมชื่นเลขาธิการ

สมาคมชาวสวนลำไยไทย

- ผัก ผลไม้ โดย คุณไพชยนต์ เอื้อทวิกุล ประธานกรรมการ

บริษัทลวิฟท์ จำกัด

- ปุ๋ย(อินทรีย์) โดยคุณหัตถ์นัย แก้วกุลประธานหอการค้า

จังหวัดพะเยาและประธานกรรมการบริษัทใบธง

จำกัด

ดำเนินรายการ โดย อาจารย์มโนรช กุศลศักดิ์ อาจารย์หลักสูตร

วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาธุรกิจเกษตร (ภาคพิเศษ)

กรรมการผู้จัดการบริษัทยูนิแม็กซ์เน็ต จำกัด และ กรรมการ

ผู้จัดการบริษัท มโนภัทร จำกัด

๑๖:๔๕ – ๑๗:๐๐ น.

ปิดการประชุมและเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ